



này ra trường khó có cơ hội đó”.

4 năm học tập, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội, Huyện được đoàn Trường Đại học KHTN trao tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt ý nghĩa hơn khi tháng 6/2014, Huyện vinh dự được kết nạp vào

Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 11/2014 được Ban Quốc tế Trung ương Đoàn chọn làm đại diện thanh niên Việt Nam tham dự chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản - Đông Nam Á nằm trong chuỗi chương trình của Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hiện tại, Huyện đang tập trung hoàn

thiện khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh và trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hiện thực hóa ước mơ trở thành một nhà khoa học. Huyện tâm sự “Em mơ ước sẽ làm được điều gì đó để góp phần công sức trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư của nhân loại”.

# Việt Nam giành thứ hạng cao nhất từ trước tới nay về lập trình viên

■ XUÂN TRUNG

**Đ**ội tuyển Java # (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, đại diện duy nhất của Việt Nam) tham gia Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế đã mang về thành tích cao nhất từ trước tới nay cho Việt Nam.

Giải được 6 trên tổng số 13 bài, đội tuyển Java # (gồm 3 thành viên là Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Phan Quang Minh và Đỗ Xuân Việt) đứng hạng thứ 51 của cuộc thi, đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Nếu xếp thứ hạng, Việt Nam đứng thứ 20 của cuộc thi.

ACMICPC 2015 thu hút sự tham gia của hơn 4.000 trường đại học ở khắp các châu lục. Sau các vòng thi khu vực, 128 đội tuyển mạnh nhất đã tham gia vòng chung kết toàn cầu diễn ra vào ngày 25/5, tại đất nước Maroc.

Trưởng đoàn Hồ Đắc Phương cũng chia sẻ, những cuộc thi Tin học trong nước và quốc tế đã đem lại nhiều kinh nghiệm, tinh thần tốt cho JAVA # về tâm lý, cách làm bài, tinh thần đồng đội...

Từ năm 2006 tới nay, Việt Nam liên tục có đội tuyển nằm trong bảng xếp hạng Top 100 trường đại học ghi danh trong Chung kết toàn cầu ACMICPC.

Kết quả, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tại ACMICPC toàn cầu đã góp phần cải thiện đáng kể hình ảnh và vị trí của lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Năm 2015 là năm thứ 4 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có đội tuyển đạt kết quả cao và lọt vào vòng chung kết ACMICPC toàn cầu.

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị duy nhất được Bộ GD&ĐT giao cho việc tổ chức huấn luyện đội tuyển thi Olympic Tin học của Việt Nam. Thành tích của đội tuyển Tin học Việt Nam liên tục được nâng cao.



*Thông tin trên được thầy Hồ Đắc Phương - Trưởng đoàn Đội tuyển Java # Việt Nam dự thi Lập trình sinh viên quốc tế toàn cầu ACMICPC 2015.*

Mới đây, với 3 thí sinh đoạt Huy chương Vàng ở mức điểm tuyệt đối (300/300 điểm), đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích nổi bật tại Olympic Tin học châu Á năm 2015. Trong tổng số 598 thí sinh của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, chỉ có 18 thí sinh đạt mức điểm này.

Theo cách xếp hạng không chính thức về số huy chương tại Olympic Tin học châu Á năm 2015, đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc cùng đứng ở vị trí thứ 3 với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng (sau Trung Quốc và Iran).

Cả 5 học sinh của Đoàn Việt Nam đoạt Huy chương Vàng và Bạc đều đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.